



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๕๗๗

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ รวม ๑๐ ข่าวก มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด.ล.ด.ล.

(นางสิริกาญจน์ สุขวณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม. ประชุมสรุปพร้อมจัดงานกาชาดที่สวนลุมพินี ๘ ธ.ค.นี้	thansettakij innews mgronline matichon theworldnews twitter.com/ Thansettakij twitter.com/Matichon Online	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวในการประชุมเตรียมการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ ว่า กทม.เตรียมแผนบริหารจัดการขยะ เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง โดยกำหนดจุดทิ้งขยะแยกประเภทภายในงาน ๔๐ จุด และในวันงานจะมอนิเตอร์จากศูนย์บัญชาการ CCTV เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยดี สามารถเห็นภาพรวมและสั่งการได้รวดเร็ว รวมถึงจะใช้มาตรการทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองฯ กรณีมีผู้ลักลอบทิ้งสิ่งของลงท่อระบายน้ำ โดยจะออกประกาศแจ้งเตือนเพื่อทราบโดยทั่วกัน - ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าภารกิจของ กทม. อาทิ การสนับสนุนของรางวัลสำหรับการเล่นเกมในร้าน กทม.การเตรียมของที่ระลึก สำหรับทุลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมชมร้าน กทม. การก่อสร้างร้าน กทม. การจัดการขยะ รดสุขา ร้านของดีของอร่อย ๕๐ เขต การติดตั้งกล้อง CCTV การประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการจราจร การประชาสัมพันธ์การจัดงาน และการจัดบริการรถน้ำดื่ม ๒ คัน เพื่อให้ผู้ร่วมงานสามารถเติมน้ำดื่มสะอาดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนที่มาร่วมงาน	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุน และร่วมจัดงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ รวมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดปัญหาการจราจร
๒	กทม.พิจารณารอบด้านเตรียมย้ายศาลาว่าการฯ และสร้างพิพิธภัณฑ	mcot siamrath matichon naewna thestandard thaipost mgronline innews twitter.com/naewna	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศาลาว่าการ กทม.และลานคนเมืองสู่พิพิธภัณฑเมืองกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ว่า ที่ประชุมมีมติให้เตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดย่อย โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านสร้างคุณค่าและเนื้อหาของพิพิธภัณฑให้มีความน่าสนใจ โดยต้องการให้พิพิธภัณฑดังกล่าวเป็น “สะดือกรุงเทพ” ที่ทุกคนต้องมาเยือน เพราะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจในกรุงเทพฯ โดยพิพิธภัณฑต้องมีชีวิต ต้องนำเสนอเรื่องราวที่ทันสมัย แต่เนื่องจากกรุงเทพฯ มีรายละเอียดมากและเป็นเมืองใหญ่ จึงต้องพิจารณาผลกระทบให้รอบคอบ และต้องใช้เวลาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ โดยจะดำเนินการคู่ขนานไปกับการย้ายสถานที่ของหน่วยงานใน กทม.ที่ ต้องของบประมาณปรับปรุงสถานที่ทำงาน	<u>ด้านบวก</u> - แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านสร้างคุณค่าและเนื้อหาของพิพิธภัณฑที่มีความน่าสนใจ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งพิพิธภัณฑเมืองกรุงเทพมหานคร	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการจัดตั้งพิพิธภัณฑเมืองกรุงเทพมหานครและการย้ายที่ทำงานจากศาลาว่าการ ๑ (เสาชิงช้า) ไปยัง กทม.๒ (ดินแดง)

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ที่ศาลาว่าการ กทม.ดินแดง</p> <p>- สำหรับเรื่องผลกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรของ กทม.และร้านค้า ย่านเสาชิงช้า ได้เตรียมหาแนวทางบรรเทาปัญหาให้ผู้ได้รับผลกระทบ เช่น พัฒนาการเชื่อมต่อการเดินทาง การประสานเครือข่ายโรงเรียนต่าง ๆ ให้ผู้ปกครอง ที่มีบุตรหลานเรียนอยู่บริเวณใกล้เสาชิงช้า ซึ่งจะประสานเรื่องโรงเรียนให้เหมาะสม และยังมีเวลาสำหรับการเตรียมตัวให้ผู้ได้รับผลกระทบ ยืนยัน ศาลาการ กทม.ดินแดง มีพื้นที่เพียงพอต่อการทำงาน แต่อาจต้องปรับปรุง สถานที่ในแต่ละชั้นให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงเรื่องระบบความปลอดภัย เช่น ลิฟต์ น้ำรั่วซึม เป็นต้น</p>		
๓	<p>กทม. เร่งจัดทำ ฐานข้อมูลภาษี พร้อมจัดทำ คู่มือประเมิน ให้เป็น มาตรฐาน เดียวกัน</p>	<p>เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ innnews matichon innnews fm๙๑bkk workpointtoday mgronline siamlandbank twitter.com/fm๙๑</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ว่า ที่ประชุมได้ติดตามนโยบาย ๒๑๖ เรื่อง ที่จะต้องดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเร่งรัดเรื่องภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งปัจจุบันตัวเลขมีปัญหา เพราะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ต่ำกว่าภาษีโรงเรียนและที่ดินประมาณร้อยละ ๒๐ ซึ่งได้เร่งรัดการจัดทำ ข้อมูลให้ครบถ้วนมากขึ้น เพื่อเร่งรัดเก็บภาษีให้ได้ครบถ้วน นอกจากนี้ การ เชื่อมโยงข้อมูลของ กทม.กับหน่วยงานอื่นจะต้องครบถ้วนมากขึ้น ในอนาคต จะพัฒนาคู่มือจัดเก็บภาษีให้ตรงกัน ขณะนี้คู่มือใกล้แล้วเสร็จ เพื่อความโปร่งใส และยุติธรรม</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดจัดทำฐานข้อมูลภาษี พร้อมจัดทำคู่มือประเมินภาษี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- สำนักการคลัง สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การจัดทำฐานข้อมูลภาษีและ จัดทำคู่มือประเมินภาษี ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการแจ้งแนวทางการ จัดเก็บภาษีให้ประชาชน รับทราบ</p>
๔	<p>กทม. เตรียมคัดเลือก อาสาสมัคร เทคโนโลยี- จัดตั้งสภา คนเมือง ประจำ สำนักงานเขต</p>	<p>เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ innnews matichon innnews fm๙๑bkk workpointtoday mgronline siamlandbank twitter.com/fm๙๑</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหัวหน้าหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องอาสาสมัครเทคโนโลยี ซึ่งเป็น นโยบายหาคนรุ่นใหม่ที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีเข้าไปสอนในชุมชน ขณะนี้อยู่ระหว่าง การคัดเลือก โดยให้สอนเทคโนโลยีให้คนในชุมชน คล้ายกับอาสาสมัคร สาธารณสุข</p> <p>- สำหรับการจัดตั้งสภาคนเมืองประจำสำนักงานเขต ไม่ได้มีกฎหมายบังคับ แต่ต้องการให้มีตัวแทนจากหลากหลายอาชีพ เพื่อเป็นพื้นที่แสดงความเห็น และสะท้อนเรื่องการใช้งบประมาณในสำนักงานเขต ซึ่งจะทำให้ประชาชน มีส่วนร่วมมากขึ้น</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - สรรหาอาสาสมัคร เพื่อ ถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่ กรุงเทพฯ - จัดตั้งสภาคนเมืองประจำ สำนักงานเขต เพื่อเป็นพื้นที่ แสดงความคิดเห็น และทำให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการ พัฒนากรุงเทพฯ</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การสรรหาอาสาสมัคร เทคโนโลยี และการจัดตั้ง สภาคนเมืองประจำ สำนักงานเขต</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๕	กทม.บริการ วัคซีนโควิด 19 ที่ศูนย์เยาวชน กทม.และ ศูนย์บริการ สาธารณสุข ใกล้บ้าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย	mcot kaosod matichon thesender mgronline naewna innews fm๙๑bkk twitter.com/VoiceTV twitter.com/fm๙๑	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคโควิด 19 ว่า ปัจจุบันจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีจำนวนเพิ่มขึ้น กทม.จึงปรับการรับมือในบางส่วน ปัจจุบันยาและวัคซีนยังมีเพียงพอ ซึ่ง กทม.ยังให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยประชาชนสามารถไปรับการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ซึ่งเปิดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.</p> <p>- นอกจากนี้ ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) ทั้ง ๖๙ แห่ง ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ช่วงบ่ายในวันพุธและวันศุกร์ ส่วนศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ แห่ง ที่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนในวันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประกอบด้วย กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๓ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๑ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๕๑ กลุ่มเขตกรุงเทพมหานครเหนือ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๙ และกลุ่มเขตกรุงเทพมหานครใต้ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๐ รวมถึงการให้บริการตรวจรักษาแบบเจอ แจก จบ ARI Clinic ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ แห่ง ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด 19</p>	<p>- สำนักงานอนามัย สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการเร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ ในสถานพยาบาล กทม.และศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ของ กทม. เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด 19</p>
๖	ผว.กทม. เยือนกัมพูชา ประชุมผู้นำ ๑๕ ประเทศ	มติชน prachachat theworldnews. twitter.com/prachachat twitter.com/Matichon Online	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวถึงการเดินทางไปประเทศกัมพูชาเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน (The Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals : MGMAC) คู่ขนานกับการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน (SEAN Mayors Forum : AMF) ที่โรงแรม Sokha Hotel กรุงเทพมหานคร เป็นการประชุมผู้นำเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งมีวาระการประชุมเรื่องความคืบหน้าการดำเนินการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สถานการณ์โรคโควิด 19 ที่ผ่านมา แบ่งการประชุม ๒ ส่วน ช่วงเช้าเป็นการประชุมเมืองย่อย ช่วงบ่ายเป็นการประชุมเมืองหลัก ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้มาพบผู้นำของแต่ละเมือง คาดในอนาคตการทำความร่วมมือระดับทวิภาคีมีความสำคัญมากกว่าความร่วมมือระดับพหุภาคี เพราะการเจรจาระดับทวิภาคีสามารถปรับความต้องการให้ตรงกันได้ แต่การเจรจาระดับพหุภาคีมีความยากในการหาข้อยุติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งในกรอบการหารือเป็นข้อตกลงในภาพใหญ่ แต่ความสัมพันธ์</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือกับผู้แทนเมืองแบ่งปันการแก้ไขปัญหาและเชื่อมความสัมพันธ์ในระดับทวิภาคี เพื่อพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ในทุกมิติ</p>	<p>- สำนักงานการต่างประเทศ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลการประชุมผู้นำเมืองหลวงอาเซียน และการประชุมนายกเทศมนตรีอาเซียน ที่กรุงเทพมหานคร</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			จะเกิดในรูปแบบทวิภาคี ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระยะยาว - นอกจากนี้ ที่ประชุมจะหารือการลดการเผาพื้นที่เกษตรกรรม หรือการเผาชีวมวล เพื่อลดปริมาณฝุ่น PM๒.๕ โดยเฉพาะเมืองในประเทศกัมพูชา ในช่วงปลายปีและต้นปีพบจุดความร้อนจำนวนมาก		
๗	รพว.กทม. ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผ.กทม. ในพื้นที่เขตสะพานสูง	innews mgronline facebook.com/ UnityNews facebook.com/ กรุงเทพมหานคร	- นายจ๊กกพันธ์ ผิวงาม รพว.กทม.ลงพื้นที่เขตสะพานสูง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ผ.กทม.ประกอบด้วย (๑) สำรวจถนนสวย (ปลูกต้นไม้ ๑ ถนน ๑ เขต) ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย ๓๑-๓๗ โดยปลูกต้นไม้ทั้ง ๒ ฝั่ง รวมระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร ประกอบด้วย ต้นทองอุไรและต้นพุทธรักษา (๒) เยี่ยมชมต้นแบบการ คัดแยกขยะ ชุมชนชาวอาคารถ โดยหลังจากดำเนินการคัดแยกขยะ มีปริมาณขยะลดลงเหลือ ๗๐๐-๘๐๐ กก./วัน จากเดิม ๑,๒๐๐ กก./วัน (๓) ติดตามการตรวจวัดควันดำรถโดยสารประจำทางและรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ บริเวณอุรุยมอลล์ สาย ๙๓ ถนนนกกีฬาแหลมทอง พร้อมทั้งมอบสำนักงานเขต ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น PM๒.๕ ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM๒.๕ ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด และ (๔) ติดตามการแก้ไขจุดเสี่ยงภัยทางถนนบริเวณทางโค้งหน้าสำนักงานที่ดิน กทม.	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย ผ.กทม.ในพื้นที่เขตต่าง ๆ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามของพื้นที่	- สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการถนนสวย โครงการชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ การตรวจวัดควันดำจากรถโดยสาร การแก้ไขปัญหาฝุ่น PM๒.๕ และการแก้ไขแก้ไขจุดเสี่ยงภัยทางถนน ในพื้นที่เขตต่าง ๆ
๘	กทม.ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด OKRs ลงสู่แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนักและส่วนราชการ	mgronline facebook.com/ กรุงเทพมหานคร	- รศ.ทวิดา กมลเวชช รพว.กทม.กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด OKRs ลงสู่แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสำนักและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัด กทม.ว่า OKRs เริ่มต้นใช้สำหรับวัดผลความสำเร็จขององค์กร แต่ กทม.วัดผลความสำเร็จในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายในการนำ OKRs เข้ามาใช้ โดยจะใช้กำกับการทำงานของแต่ละหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีได้ร่วมประชุมกับสำนักงานเขตเรียบร้อยแล้ว จึงต้องประชุมร่วมกับหน่วยงานระดับสำนักอีกครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง OKRs และ KPI ไปพร้อมกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	<u>ด้านบวก</u> - สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OKRs เพื่อนำมาใช้กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัววัดผลสำเร็จในการทำงานในแผนการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อน OKRs ลงสู่แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กทม.
๙	ปลัด กทม. ตรวจเยี่ยมโครงการเด็ก กทม.	innews mgronline facebook.com/ กรุงเทพมหานคร	- นายขจิต ชัชวานิชย์ ป.กทม.ตรวจเยี่ยมโครงการเด็ก กทม. สายตาดีว่าโครงการเด็ก กทม. สายตาดี ให้ความช่วยเหลือตรวจวัดสายตาให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม. โดยได้รับการตรวจคัดกรองสายตาเบื้องต้นจากศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อนำนักเรียนที่มีปัญหาทางสายตาจากการตรวจสอบ	<u>ด้านบวก</u> - จัดทำโครงการตรวจวัดสายตาให้เด็กนักเรียน เพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนทุกคนที่มี	- สำนักการศึกษา สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	สายตาดี		เบื้องต้นมาตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งจากนักทัศนมาตร (Optometrist) สถาบันต่าง ๆ หากพบนักเรียนที่เป็นโรคตาจะส่งไปยังจักษุแพทย์ (Ophthalmologist) ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อรักษาต่อจนกว่าจะหาย โดยจะเริ่มจากกลุ่มกรุงเทพเหนือ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พ.ย. - ๑๖ ธ.ค.๖๕ ทั้งนี้ โครงการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑๓ กรุงเทพฯ ในการตัดแว่นตาให้กับเด็กนักเรียนที่มีสายตาผิดปกติตามสิทธิการรักษา	ภาวะสายตาผิดปกติสามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีแว่นตาใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	คืบหน้าการดำเนินโครงการเด็กกทม.สายตาดีให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๑๐	กทม.ระดับดอกไม้เหลืองอร่ามรอบกรุงฯต้อนรับ 'วันพ่อกแห่งชาติ'	matichon innews mgronline facebook.com/ กรุงเทพมหานคร	- นายเอกวรัญญู อัมระपाल ผช.ลพ.และโฆษกของ กทม.กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อกแห่งชาติ และวันชาติไทย ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี อีกทั้งยังเป็นวันดินโลก (World Soil Day) ตามที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ จากพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาที่ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน กทม. โดยสำนักสิ่งแวดล้อมจึงดำเนินการปรับภูมิทัศน์เมือง โดยประดับตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับโทนสีเหลืองและอื่น ๆ กว่า ๑๐๗,๐๐๐ ต้น บริเวณสถานที่สำคัญและถนนสายต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์	<u>ด้านบวก</u> - ปรับภูมิทัศน์เมืองให้สวยงามต้อนรับวันพ่อกแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการเชิดชูสถาบัน แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมชื่นชมการปรับภูมิทัศน์ที่สวยงามบริเวณสถานที่สำคัญและถนนสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์